



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 25 มกราคม 2565

เรื่อง	สื่อ
1. คอลัมน์: กระจก 8 หน้า: สินค้าเกษตรแพง-เกษตรกรได้ประโยชน์?	ไทยรัฐ
2. หนูน้อย'จิ้งหรีด'สร้างกำไรงามให้เกษตรกร	เดลินิวส์
3. พลิกโฉมเกษตรโมเดลใหม่เพิ่มรายได้มุ่งอุตสาหกรรมมูลค่าสูง	แนวหน้า
4. เกษตรฯดันนโยบายลดต้นทุนผลิต	แนวหน้า
5. เฉลิมชัยลุยตรวจ539แห่งอายัดหมากกว่า13ล้านกิโล	ไทยรัฐ
6. กรมชลฯคุมเข้มบริหารจัดการน้ำสุพรรณบุรี	เดลินิวส์
7. ภาพข่าว: ยกระดับ	แนวหน้า
8. แนะนำสวนกล้วยไม้รับมือน้ำเค็มรุก	ไทยรัฐ
9. มกอช.ตีวงกว้างที่ปรึกษาเกษตรกรฯ เตรียมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. คอลัมน์: เกษตรวันนี้	เดลินิวส์
11. สทนช.ผั่นกำลังทั่วประเทศสู้ภัยแล้ง	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
12. สกูปพิเศษ: ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพ...	สยามรัฐ

กระจก 8 หน้า

สินค้าเกษตรแพง-เกษตรกรได้ประโยชน์?

ในช่วงที่ไปไหนมาไหน! ทุกคนกำลังบ่นถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้น เนื่องจากราคาสินค้า โดยเฉพาะอาหารสด ที่เพิ่มสูงขึ้นในหลายรายการ ทำให้หลายคนต้องแบกภาระค่าอาหารที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม บางคนยังคงมองในแง่ดีว่า ราคาสินค้าเกษตรที่สูงขึ้นเหล่านี้ ถือเป็นผลดีต่อเกษตรกร ที่จะมีโอกาสได้รับรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นบ้าง

อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่อ้างอิงว่า “ราคาสินค้าเกษตร” ที่พุ่งสูงขึ้นส่งผลถึงเกษตรกรจริงหรือไม่และมากน้อยเพียงใด ยังคงเป็นประเด็นถกเถียงกันมาตลอดในทุกยุคทุกสมัย หรือเม็ดเงินที่ประชาชนคนไทยต้องจ่ายเพิ่มเพื่อซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นนั้น เกิดจากเบี้ยวร้ายทางของพ่อค้าคนกลาง ระหว่างผู้ผลิตไปจนถึงผู้บริโภค

ราคาขายสินค้าเกษตรหน้าฟาร์ม แตกต่างกันในระดับที่น่าสังเกต กับราคาขายสินค้าในตลาดที่ประชาชนเป็นผู้ซื้อ ท่ามกลางข่าวการแบกรับต้นทุนการผลิตทางการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น ข่าวการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าของบรรดาพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง

ขณะเดียวกันล่าสุดตัวเลขจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรฯ ที่ได้เปิดเผยดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรในเดือน ธ.ค.2564 ที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. พบว่า เกษตรไทยโดยรวมรายได้ยังคงลดลง

โดยแม้ว่าดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรในเดือน ธ.ค. จะปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.07% แต่ดัชนีราคาสินค้าเกษตรปรับตัวลดลง 2.32% ซึ่งส่งผลทำให้ดัชนีรายได้ของเกษตรกรลดลง 1.28% เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2563 ทั้งนี้ ยังพบว่าดัชนีราคาสินค้าเกษตร และดัชนีรายได้เกษตรกรในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ที่ผ่านมาเป็นตัวเลขติดลบหรือลดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันตัวเลขชี้วัดหนี้สินของเกษตรกรในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 ที่ผ่านมา ปรับเพิ่มสูงขึ้น

แสดงให้เห็นความยากลำบากของเกษตรกรไทยแม้ในเวลาที่ดินค้าเกษตรราคาแพงอย่างในขณะนี้

เมื่อเหรียญไม่ได้มีด้านเดียวการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรราคาแพงที่เกิดขึ้น ทั้งการตรึงราคาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะต้องมองประโยชน์ทั้งในฝั่งประชาชนผู้ซื้อ และเกษตรกรผู้ผลิต ภายใต้อาณา “ราคาที่สมเหตุสมผล” และมีกระบวนการที่ทำให้เกษตรกรของไทยได้ประโยชน์จากราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

จริงอยู่ที่ว่า ณ วันนี้ เกษตรกรในหลายสินค้าที่ราคาปรับสูงขึ้น ได้รับเงินรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่หากคิดตั้งแต่ต้นทางไปยังปลายทาง ราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้นแปรผันกับรายได้ของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นอย่างไร ขณะที่ผลประโยชน์ในส่วนของผู้ค้าคนกลางสมเหตุสมผลหรือไม่

จุดนี้ กระทรวงที่เกี่ยวข้องจะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนในการประสานงานกันเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย ขณะเดียวกันอยากให้พิจารณาว่าสามารถนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบสต็อกสินค้า หรือในขั้นตอนอื่นๆ ได้อย่างไรบ้าง เพื่อยกระดับการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ล้มตาอ้าปากได้อย่างแท้จริง.

มิสเตอร์พี

หุ่นเลี้ยง 'จิ้งหรีด' สร้างกำไรงามให้เกษตรกร

นางศุภารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนัก

งานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา

(สศท.5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(สศท.) เปิดเผยว่า "จิ้งหรีด" เป็นหนึ่งใน

สินค้าเกษตรทางเลือกที่มีอนาคต สามารถ

สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้เป็นอย่างดี

ตลาดมีความต้องการต่อเนื่อง อีกทั้งองค์การ

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ

(FAO) ได้ส่งเสริมให้คนทั่วโลกหันมาบริ

โภคจิ้งหรีด เพราะเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณค่า

ทางโภชนาการที่สำคัญ ซึ่งประเทศไทย ทาง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนับเป็นแหล่งผลิต

แมลงเศรษฐกิจ อันดับ 1 ของประเทศ

เนื่องจากสภาพอากาศค่อนข้างร้อน เหมาะ

สมสำหรับการเลี้ยงจิ้งหรีด ประกอบกับ

ประชาชนในพื้นที่นิยมบริโภค ทำให้ตลาดมี

ความต้องการ โดยตลาดสำคัญของภาคตะวันออก

เฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดขอนแก่น และ

กาฬสินธุ์

สศท.5 ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์

การผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนจิ้งหรีดของ

จังหวัดนครราชสีมา พบว่าปัจจุบันมีเกษตรกร

ผู้เลี้ยงรวม 77 ราย (ข้อมูลจากสำนักงาน

เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ณ 4 พฤศจิกายน

2564) แหล่งผลิตครอบคลุมในหลายพื้นที่

ได้แก่ อำเภอพิมาย อำเภอสีคิ้ว อำเภอจักราช

อำเภอขามสะแกแสง อำเภอกง และอำเภอ

ห้วยแถลง เกษตรกรนิยมเลี้ยงพันธุ์ทองคำ

พันธุ์ทองแดง และจิ้งหรีดบ้าน (สะตั้ง)

เนื่องจากเป็นพันธุ์ทางการค้า ใช้ระยะเวลา

ในการเลี้ยงสั้น ได้ผลตอบแทนเร็วซึ่ง

เกษตรกรจะนิยมเลี้ยงเป็นคอกหรือบ่อตาม

พื้นที่บริเวณบ้านประมาณ 9 บ่อ/ครัวเรือน

โดยระยะเวลา 1 ปี สามารถเลี้ยงจิ้งหรีดได้



5-6 รุ่น สำหรับต้นทุนการผลิตจิ้งหรีดทั้ง 3 สายพันธุ์ เฉลี่ยอยู่ที่ 1,200.56 บาท/บ่อ หรือ 49.61 บาท/กิโลกรัม (บ่อขนาด 1.25 x 2 เมตร) ให้ผลผลิตจิ้งหรีดเฉลี่ย 24.20 กิโลกรัม/บ่อ ราคาที่เกษตรกรขายได้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ราคาขายส่งจิ้งหรีดแบบตัวสดเฉลี่ยอยู่ที่ 95 บาท/กิโลกรัม และราคาขายปลีกเฉลี่ยอยู่ที่ 105 บาท/กิโลกรัม เกษตรกรได้ผลตอบแทนเฉลี่ย 2,299 บาท/บ่อ หรือ 95 บาท/กิโลกรัม ผลตอบแทนสุทธิเฉลี่ย (กำไร) 1,098.44 บาท/บ่อ หรือ 45.39 บาท/กิโลกรัม หากคิดเป็นผลตอบแทนตลอดทั้งปีเกษตรกรจะได้กำไร 5,492.19 บาท/บ่อ/ปี หรือคิดเป็นผลกำไรทั้งสิ้น 49,429.71 บาท/ปี



จังหวัดนครราชสีมา พบว่า เกษตรกรมีการจำหน่ายจิ้งหรีด 2 รูปแบบ คือ จำหน่ายแบบตัวสด ร้อยละ 57 และแบบแปรรูป (ต้มสุก) ร้อยละ 43 สำหรับช่องทางการจำหน่าย ผลผลิต

ด้านสถานการณ์ตลาดจิ้งหรีดของ

ส่วนใหญ่ร้อยละ 65 เกษตรกรจะเน้นการขายปลีกตามหมู่บ้านหรือตลาดในพื้นที่ ส่วนผลผลิตร้อยละ 35 จำหน่ายให้กับพ่อค้าคนกลาง หรือผู้รวบรวมในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำไปแปรรูปต้มสุกแล้วแช่แข็งจำหน่ายให้พ่อค้ารายย่อยต่อไป อย่างไรก็ตามในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เกษตรกรบางส่วนได้มีการปรับตัว สร้างโอกาส สร้างรายได้ให้ตนเอง โดยขายจิ้งหรีดทั้งแบบสด และแบบแปรรูป (ต้มสุก) ผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook หรือ Line

จิ้งหรีดเป็นแมลงเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในการผลิต เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ใช้ระยะเวลาดูแลต่อวันไม่มาก สร้างรายได้ดี และสามารถแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งในส่วนของจังหวัดนครราชสีมาได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดตั้งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่และสร้างเครือข่ายเพื่อผลิตและบริหาร

จัดการร่วมกัน เกิดการพัฒนาและความยั่งยืนของการประกอบอาชีพ นอกจากนี้ เกษตรกรควรเฝ้าระวังเรื่องของสภาพอากาศที่เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ซึ่งส่งผลให้จิ้งหรีดไม่ค่อยกินอาหาร ทำให้โตช้า ต้องใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงนานขึ้น หากอากาศหนาวจัดอาจจะต้องใช้พลาสติกและผ้าคลุมบ่อในช่วงเวลากลางคืน ทั้งนี้เกษตรกรหรือท่านใดสนใจข้อมูล

สถานการณ์การผลิตจิ้งหรีดของจังหวัดนครราชสีมา สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สศท.5 โทร. 0-4446-5120 หรืออีเมล zone5@oae.go.th

พลิกโฉมเกษตรโมเดลใหม่ เพิ่มรายได้มุ่งอุตสาหกรรมมูลค่าสูง

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กร.ทอ.) เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งมีผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม ได้มีมติสนับสนุนโครงการประกันราคาสินค้าเกษตรโมเดลใหม่โดยภาคเอกชน และให้ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ มีเป้าหมายประกันราคาสินค้าเกษตรสำหรับภาคอุตสาหกรรมเกษตรอาหารเพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรมีเสถียรภาพ และเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้แนวคิดความเป็นหุ้นส่วนระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มใหม่และจะเป็นการปฏิรูปครั้งใหญ่ของภาคเกษตร ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรฯ

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบโครงการนิคมอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร 9 กลุ่มจังหวัดแรกหวังสร้างฐานอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง และ 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (S-Curve) รวมทั้งรับทราบวาระต่างๆ เช่น บันทึกร่วมมือการสร้าง ความมั่นคงอย่างยั่งยืนให้แก่เกษตรกรด้วยการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนจากพืชพลังงานเพื่อชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพลังงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือฯ

2.ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระดับภาค (กร.ทอ.ระดับภาค) (2.1) ความก้าวหน้าภายใต้คณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออก ได้เสนอกรอบแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารภาคตะวันออกปี 2566-2570 มีเป้าหมายสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตการเกษตรและเชื่อมโยงตลาดในระดับภาคตะวันออกให้เป็นรูปธรรมตามนโยบายตลาดนำการผลิต (2.2) ผลการดำเนินงานคณะอนุกรรมการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าเกษตรที่สำคัญตามศักยภาพแบบครบวงจร ในพื้นที่ 5 กลุ่มจังหวัด ซึ่งได้กำหนดสินค้าแบ่งออกเป็นสินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา อ้อย ผัก โคน และแพะ และสินค้ากลุ่มใหม่ อาทิ แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) สมุนไพร กล้วยาและใบกระท่อม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของกลุ่มจังหวัดนำร่อง และมีมติเห็นชอบให้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางการจัดทำมาตรการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของกลุ่มจังหวัดที่มีความพร้อม 9 กลุ่มจังหวัด ตลอดจนมอบหมายให้คณะอนุกรรมการฯ ระดับภาค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงและเพิ่มเติมรายละเอียดแนวทางการพัฒนาเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารของกลุ่มจังหวัดที่มีความพร้อมบางส่วน

เกษตรฯดันนโยบายลดต้นทุนผลิต

นายรณพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วย รมต. ประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมการใช้จ่ายการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเปิดเผยว่า จากการประชุมคณะกรรมการลดต้นทุนการผลิตที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม เพื่อติดตามสถานการณ์ปุ๋ยเคมีภายในประเทศ พบว่าปี 2564 ประเทศไทยมีปริมาณและมูลค่าการนำเข้าปุ๋ยเคมีเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยราคาปุ๋ยในประเทศมีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นตามราคาแม่ปุ๋ยในตลาดโลก

เนื่องจากจีนซึ่งเป็นประเทศผู้ส่งออกปุ๋ยสำคัญจำกัดการส่งออก ส่งผลให้วัตถุดิบหรือแม่ปุ๋ยในตลาดโลกขาดแคลน ประกอบกับค่าขนส่งที่สูงขึ้น ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการส่งเสริมการใช้จ่ายการผลิตฯ ได้พิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพภายใต้แผนการบริหารจัดการปุ๋ยปี 2565-2569 เสนอโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งมีแผนดำเนินการแก้ไขปัญหาด้วยการวางมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว จะมีการนำเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาสูงและไม่มีเสถียรภาพขึ้นหารือในระดับกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีระหว่างกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

เพื่อเสนอแผนการดำเนินงานทั้งระบบต่อไป นอกจากนี้ ยังได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรแม่นยำสูงสู่ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมซึ่งในระยะที่ 1 มีสินค้ายางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อยโรงงาน และมะเขือเทศ มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าร่วม 56 แปลง ในพื้นที่ 49,102 ไร่ เกษตรกร 2,457 ราย และอยู่ระหว่างขยายการดำเนินการในระยะที่ 2 ในสินค้า 8 ชนิด ได้แก่ พืชผัก ข้าว มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ถั่วเหลือง ยางพารา และปาล์มน้ำมัน โดยมีบริษัทรับซื้อที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมอีก 18 บริษัท มีแผนดำเนินการในพื้นที่ 1.9 ล้านไร่ คาดว่า จะมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการประมาณ 120,000 ราย

เฉลิมชัยลุยตรวจ539แห่ง

อายุئاتหมู กว่า13ล้านกิโล

พบ'พิรุณ'ห้องเย็น
สิ้น'ลงคาบ'กักตุน
แม่ค้าบ่นอุ้เพ็งเจอ
สามชั้นที่หนักก.400
ตรึงก็เชลกับค่าไฟ
พุงยาวถึงสิ้นมี.ค.

"เฉลิมชัย" ฟูพรมตรวจห้องเย็น
539 แห่ง พบซุกซากหมูมีพิรุณกว่า
13 ล้าน กก. สั่งอายุئات ★ มีต่อหน้า 6

● พบกักตุนหมูกว่า 13 ล้าน กก.

ช่วงสายวันที่ 24 ม.ค. นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า มีหนังสือสั่งการให้กรมปศุสัตว์เร่งดำเนินการตรวจสอบห้องเย็นสินค้าปศุสัตว์ทุกจังหวัดทั่วประเทศป้องกันการกักตุนสินค้าเนื้อสุกร เพื่อแก้ไขปัญหาเนื้อหมูมีราคาปรับตัวสูงขึ้นและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนถึงการดำเนินงานดูแลและแก้ไขปัญหาของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุคำสั่งตรวจสอบห้องเย็นไปแล้วรวม 539 แห่งตรวจพบซากหมูที่ไม่มีเอกสารเคลื่อนย้ายซากสัตว์และไม่ได้แจ้งจำนวนครอบครองต่อกรมการค้าภายในรวมทั้งสิ้น 13,414,829.868 กก. เจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ดำเนินการอายัดไว้พร้อมกันนี้สั่งการเพิ่มเติมว่า ให้ดำเนินการตรวจสอบแบบเจาะลึกลงไปอีกถึงสาเหตุที่มีการกักตุนสินค้าไว้ตามห้องเย็นต่างๆเป็นจำนวนมากทำด้วยวัตถุประสงค์อะไร หากพบว่าเป็นการกระทำโดยมีเจตนาที่ขัดต่อกฎหมายและเพื่อการสร้างผลประโยชน์ทางธุรกิจให้ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด

● เตรียมลงคาบพวกกักตุนเนื้อหมู

นายเฉลิมชัยเปิดเผยอีกว่า ขอเตือนไปยังผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องไม่เฉพาะเรื่องของเนื้อหมูรวมไปถึงสินค้าเกษตรอื่นๆด้วยว่า หากพบการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการกักตุนสินค้าและส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนต่อผู้บริโภคกระทรวง

เฉลิมชัยลุยตรวจ ☆ ต่อจากหน้า 1
ตรวจสอบหากไม่พบความผิดปกติกระจายสู่ตลาด
ก่อนตรุษจีน ส่วนชาวอมก๋อยแจกผักช่วยชาวบ้าน
แม่ค้าขอนแก่นสะดุ้งหมูสามชั้นต็ม กก.ละ 400 บาท
แพงสุดในรอบ 60 ปี ประจวบฯประกาศขจัดโรคระบาด
สัตว์ 2 อำเภอ ขณะนี้ "บึงคู้" สั่งคุมเข้มสินค้า

แพง กรม.เพิ่มสินค้าควบคุมอีก 5 รายการ และ
ตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตร
ปัญหาเนื้อหมูแพงส่งผลกระทบต่อเนื่องไป
ถึงสินค้าอุปโภคบริโภคหลายชนิดต่างขึ้นราคาตามกัน
ชาวบ้านเดือดร้อน ข้าวของแพงขึ้น รัฐบาลเร่งหา
แนวทางแก้ไข

เกษตรพร้อมที่จะดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายให้ถึงที่สุดอย่างไม่ไว้หน้าใครทั้งสิ้น และพร้อมที่จะพึ่งผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้กับข้าราชการในทุกระดับได้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็งจริงจัง ตรงไปตรงมา ไม่เลือกปฏิบัติ ยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ทำงานแบบเต็มที่ ไม่ต้องสนใจหน้าอินทร์หน้าพรหมใดๆทั้งนั้น สำหรับผู้ประกอบการเป็นเจ้าของซากหมูที่อายุัดไว้ไม่สามารถนำเอกสารมาแสดงได้ จะมีความผิดตาม พ.ร.บ. โรคระบาดสัตว์ 2558 มาตรา 22 โทษจำคุก 2 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนซากหมูที่ตรวจพบว่าเป็นไวโรนหรือเยนเทรา 3 ล้านกิโลกรัมขึ้นไปอยู่ระหว่างให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามข้อกฎหมายว่าจะสามารถที่จะให้นำออกกระจายสู่ตลาดได้หรือไม่ หากสามารถดำเนินการได้จะส่งเป็นการด่วนให้นำออกมาสู่ตลาดในช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้โดยทันที เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และส่งผลให้ราคาเนื้อสุกรในตลาดมีราคาปรับตัวลดลง

● พ่อเมืองเชียงใหม่ตรวจตลาด

นายประจัญ ปรังค์สกุล ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ออกตรวจสอบติดตามสถานการณ์การค้าโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาที่บ้านเจ็ดย้อยในตลาดเมืองใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ พบว่า ปริมาณหมูที่มีโควตาจัดสรรมาจำหน่ายนั้นไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน นายประจัญเปิดเผยว่า เดินทางมาดูสถานการณ์เรื่องราคาเนื้อหมู ที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของราคาที่พุ่งสูงทั้งประเทศ เนื่องจากมีโรคระบาดในหมูทำให้หมูขาดแคลน ประกอบกับความต้องการบริโภคของประชาชนยังคงมาก ส่งผลทำให้ราคาเนื้อหมูปรับตัวตามกลไกการตลาด รัฐบาลสั่งการให้จัดโครงการหมูพาณิชย์ลดราคา เพื่อแบ่งเบาภาระความเดือดร้อนประชาชน ทั้งนี้ จะไปตรวจสอบยังห้องเย็นต่างๆที่มีการเก็บเงินส่วนเนื้อสุกร เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้าหรือไม่ ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าช่วงนี้ใกล้ช่วงเทศกาลตรุษจีน ราคาเนื้อต่างๆอาจจะเพิ่มราคาขึ้นอีกตามกลไกของการตลาด แต่คาดว่าจะไม่เกิน 4-5 เดือน ราคาหมูน่าจะลดลงอย่างแน่นอน

● ชาวอมก๋อยแจกผักฟรี

ที่ลานด้านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ชาวบ้านใน อ.เมืองเชียงใหม่ หลายร้อยคนอุ้มลูกจูงหลานพากันเข้าคิวรับถุงผักยังชีพที่เกษตรกรจาก อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันขนลงคอกมาจากฟรีเพื่อช่วยเหลือประชาชนในตัวเมืองเชียงใหม่

ช่วยบรรเทาผลกระทบจากภาวะสินค้าราคาแพงมีพืชผักนำมาแจกทั้งกะหล่ำปลี ผักกาดขาว มะเขือยาว มะเขือเปราะ และฟักทอง จัดเป็นชุดถุงผักยังชีพพร้อมกับข้าวสารรวมทั้งหมกว่า 12 ตัน โครงการนี้เป็นความร่วมมือของพระครูสังฆรักษ์วิวัฒน์ วิวรพุมโน วัดเจติยหลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ และนายพะนะเชย วงศ์โสคติกร หรือพ่อหนานหล้า ผู้นำชนเผ่ากระเหรี่ยงบ้านยางป่า หมู่ 2 อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ร่วมกันดำเนินโครงการนำใจบนคอกสูงสู่พี่น้องในเมืองปีที่ 3 นำข้าวสารและพืชผักสวนครัวบนคอกมาแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องชาวเมืองรวมแล้วกว่า 2 ล้านกิโลกรัม ในวันที่ 25 ม.ค. จะนำถุงผักยังชีพมาแจกอีก 800 ชุด หรือประมาณ 8 ตัน

● พ่อค้าไวยอดขายหมูตกฮวบ

ส่วนบรรยากาศการค้าขายเนื้อหมูและเนื้อวัวในตลาดสดเทศบาล 3 ต.เมืองเหนือ อ.เมืองศรีสะเกษ ไม่คึกคัก เนื่องจากราคาเนื้อหมูแพงขึ้นมากและยอดขายตก นายวุฒิโรจน์ ไชยมณี อายุ 46 ปี พ่อค้าหมูเปิดแผงขายลดลงมาก ร้านขายอาหารซื้อหมูไปทำอาหารน้อยลง ชาวบ้านไปกินอย่างอื่น ก่อนหน้านั้นมีเงินเขี่ยยากคนละครึ่งพอขายได้แค่คนละครึ่งหมดยอดขายหายไปราคาหมูหน้าฟาร์มขึ้นมาก ไม่เคยเจอมาก่อนแบบนี้ ก่อนหน้าเดือนขายหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ 150 บาท ช่วงนี้ต้องขาย 200-220 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่โครงขายกิโลกรัมละ 170 บาท จากเดิมเคยขาย 130 บาท ถ้าเชียงใหม่ไปซื้อหมูบ้านที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ขาย ราคาจะถูกลงมาแต่หมูชาวบ้านมีไม่มาก ราคาหมูฟาร์มไม่รู้ว่าจะถูกลงเมื่อไหร่

● หมูสามชั้นปรับขึ้น กก.400 บาท

ที่ตลาดสดเทศบาล เขตเทศบาลนครขอนแก่น ราคาเนื้อหมูปรับขึ้นราคา โดยเฉพาะหมูสามชั้นตัวที่ปรับขึ้นราคาต่อกิโลกรัมละ 400 บาท แพงที่สุดในรอบ 60 ปี ทำให้ลูกค้าไม่กล้าที่จะเลือกซื้อหมูสามชั้นในระยะนี้ น.ส.รุ่งรัตน์ สกุลธรรมโรจน์ อายุ 46 ปี เจ้าของร้าน "อรพิน เจี๊ย ขอนแก่น" เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาไม่เคยขายหมูสามชั้นตัวแพงขนาดนี้มาก่อนยอมรับว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ต้องขายหมูแพงและเป็นราคาสูงที่สุดเท่าที่เคยขายมาก่อน ที่ร้านเปิดจำหน่ายมาตั้งแต่รุ่นคุณยายหรือกว่า 60 ปี ไม่เคยพบหมูหรือวัตถุดิบต่างๆแพงขนาดนี้ โดยเฉพาะกับช่วงเทศกาลตรุษจีนร้านกำหนดราคาจำหน่ายแยกเป็นเปิดเซอร์คัมตัวละ 380-400 บาท เปิดปักกิ่งตัวละ 300-320 บาท เปิดบ้านส้มตัวละ 220-250 บาท ไก่บ้านส้มตัวละ 330 บาท ไก่เนื้อตัวละ 200-240 บาท หมูสามชั้นตัว กก.ละ 400 บาท หมูกรอบ กก.ละ 700 บาท หมูตั้ง กก.ละ 500

บาท และหัวหมู กก.ละ 140 บาท

● กว๊ายเดี่ยวไล่ขึ้นหมูลดลง

ด้านนางจันทิมา เอื้ออรุณ ร้านก๊วยเดี่ยวเสียดือเทศบาลเมืองสุโขทัย-ตาก จ.นราธิวาส เปิดเผยว่าร้านจำหน่ายอาหารประเภทก๊วยเดี่ยว อาทิ ก๊วยเดี่ยวหมูตุ๋น ไก่ตุ๋น กว๊ายเดี่ยวต้มยำ เย็นตาโฟ หม้อไฟ ราคาเริ่มตั้งแต่ 40-119 บาท ช่วงที่ราคาหมูปรับขึ้นมีความกังวล เพราะต้องแบกต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่เมื่อมองถึงผลกระทบต่อภาพรวมแทนที่จะปรับขึ้นราคาอาหารเปลี่ยนเป็นลดปริมาณเนื้อสัตว์ที่ใส่ในชามก๊วยเดี่ยวลง เช่น จากเดิมใส่หมูสด 6 ชิ้นก็ลดเป็น 4-5 ชิ้น ลูกค้าไม่ต้องจ่ายเพิ่ม ส่วนที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส จัดโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยเหลือประชาชนซื้อเนื้อหมูในราคาต่อกิโลกรัม 150 บาท ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายไปได้มาก

☆ มีต่อหน้า 7

● เฉลิมชัยลุยตรวจ ☆ ต่อจากหน้า 6

● นครสวรรค์ตรวจห้องแช่เย็น

น.ส.สุทิพร เสขังรองผวจ.นครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์เขต 6 ด้านกักกันสัตว์ นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอเมือง และตำรวจ สภ.เมืองนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณเนื้อสุกรและเนื้อสัตว์ เพื่อตรวจสอบและป้องกันการค้ากักตุนสินค้าที่ห้องเย็น 2 แห่งที่ บ.ซีเอ็ม ฟู๊ดส์ เทคคิง จำกัด ความจุที่เก็บได้สูงสุด 70 ตัน และห้องเย็นเยี่ยความจุที่เก็บได้สูงสุด 1.5 ตัน การตรวจสอบพบว่า มีเอกสารครบถ้วนไม่พบการกระทำความผิดกฎหมาย หากประชาชนพบเห็นการกักตุนหรือจำหน่ายสินค้าในราคาที่ไม่เป็นธรรมแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1589 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศขณะเดียวกัน นายฉัตรภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ บ.สุพรรณอินเตอร์พอร์ค จำกัด (เจีย หมูอินเตอร์) ต.ดอนกาย อ.เมืองสุพรรณบุรี เพื่อติดตามสถานการณ์การเก็บเนื้อสุกร จากการลงพื้นที่ตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติ จากนั้นนายฉัตรภัทร นำคณะลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าทางการเกษตร อาทิ เนื้อหมูสด เนื้อไก่ ไก่ไข่ ผักสด ที่ปรับขึ้นราคาในตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

● ประกาศเขต โรคระบาดชั่วคราว

ส่วนกรณีตรวจพบการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร หรือ ASF ในฟาร์มสุกร 3 แห่ง ใน 2 อำเภอที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ประกอบด้วย ฟาร์มสุกร หมู่ 4 ต.อ่าวน้อย อ.เมือง ฟาร์มสุกร หมู่ 5 ต.อ่างทอง และฟาร์มสุกร หมู่ 3 ต.นาหูกวาง



สำรวจตลาด

นายฉัตรภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี ตรวจร้านขายหมูที่ตลาดสดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และตรวจสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ป้องกันไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค.

อ.ทับสะแก ทุกรายเป็นผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย มีการทำลายสุกรทั้งหมด 17 ตัว และฝังกลบ นายธีรศักดิ์ นาคใหญ่ ปศุสัตว์อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ แจ้งกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โรคระบาดสัตว์ 2558 ในท้องที่หมู่ 4 หมู่บ้านบ้านบึง ต.อ่าวน้อย หมู่ 1, 10 ต.เกาะหลัก ทางทิศตะวันออกจดหมู่ 2, 3 ต.อ่าวน้อย ทางทิศตะวันตกจดหมู่ 16 ต.อ่าวน้อย เป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวห้ามผู้ใดเคลื่อนย้ายสัตว์สุกรและหรือซากสัตว์ดังกล่าวเข้าออก หรือผ่านภายในเขตโรคระบาดชั่วคราว เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ เช่นเดียวกับ อ.ทับสะแก กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว หลังจากพบการระบาดในฟาร์มที่บ้านหนองมะค่า หมู่ 5 ต.อ่างทอง หมู่ 9 ต.นาหมูกวาง หมู่ 7, 8 ต.อ่างทอง ทางทิศตะวันออกจดหมู่ 1 ต.อ่างทอง เป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว

● “บิกตู” สั่งคุมเข้มสินค้าแพง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รว.ว.กลาโหม มีคำปรารภและข้อสั่งการในครม. ถึงการติดตามสินค้าราคาแพงว่า มอบหมายให้ทุกกระทรวง และทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดูแลการผลิต การขนส่ง ให้มีมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน ขณะเดียวกัน มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ประสานพันธ์การดำเนินการต่างๆ ออกมาตรการสินค้าควบคุมและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตลอดจนชี้แจง

ทำความเข้าใจโดยเปรียบเทียบราคาสินค้าจากต่างประเทศด้วยเพื่อไม่ให้ไปบิดเบือนข้อมูลหรือนำไปสร้างสถานการณ์ที่จะมีผลต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

● สินค้าควบคุมเพิ่มอีก 5 รายการ

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ครม.เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุมปี 2565 จำนวน 5 รายการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยแบ่งเป็นรายการสินค้าควบคุมเดิมในปี 2564 จำนวน 4 รายการ คือ 1.หน้ากากอนามัย 2.ยาสีฟัน 3.เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย 3.ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสูชอนามัยสำหรับมือ 4.เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก และเพิ่มรายการสินค้าควบคุมใหม่ 1 รายการ คือ ไข่ เนื้อไก่ เนื่องจากปัจจุบันราคาไข่ปรับตัวสูงขึ้น จำเป็นต้องกำกับดูแลติดตามไข่เนื้อไก่แหล่งโปรตีนสำคัญให้มีปริมาณเพียงพอและราคาเหมาะสม ทำให้กระทรวงพาณิชย์ประกาศรายการสินค้าและบริการควบคุมไปแล้วรวมครั้งนี้ทั้งสิ้น 56 รายการ (จากเดิม 51 รายการ) ทั้งนี้ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ กำหนดให้ผู้ประกอบการ ผู้ค้า และฟาร์มเลี้ยงไก่ ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ดังนี้ 1.ผู้เลี้ยงไก่ที่มีปริมาณการเลี้ยงตั้งแต่แสนตัวขึ้นไปและโรงฆ่าและไก่ที่มีกำลังการผลิตมากกว่า 4,000 ตัวต่อวัน ต้องแจ้งปริมาณสต็อกและต้นทุนราคาจำหน่ายทุกเดือน 2.โรงงานผลิตอาหารสัตว์ มีอยู่ทั้งหมด 55 โรง ต้องแจ้งต้นทุนราคาจำหน่าย ปริมาณการผลิต

และสต็อก และ 3.การปรับราคาสินค้าจะต้องได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในก่อน

● ตรึงราคาหมูและไข่ไก่ถึงตรุษจีน

นอกจากนี้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศตรึงราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มไว้ที่โลกรัมละ 80 บาท ไปจนถึงเสร็จสิ้นเทศกาลตรุษจีน และสมาคมผู้เลี้ยงและส่งออกไข่ไก่ พร้อมให้ความร่วมมือตรึงราคาไข่ไก่เบอร์ 3 ไว้ที่ฟองละ 2.90 บาท ขณะเดียวกันราคาเนื้อหมู ไข่ไก่ และผักชนิดต่างๆ อาทิ ผักคะน้า ผักบุ้งจีน ถั่วงอก ยาว กะหล่ำปลี ตามรายงานของสถานการณ์สินค้าเกษตรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว (17-24 ม.ค.65) อยู่ในระดับที่ทรงตัว

☆ มีต่อหน้า 12

เฉลิมชัยลุยตรวจ ☆ ต่อจากหน้า 7

● สั่งตรึงดีเซลลิตรละ 30 ถึง 31 มี.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่า ในการประชุม ครม.ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ช่วงต้น นายกรัฐมนตรี สั่งการหลายเรื่องกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรึงราคาน้ำมันดีเซลอย่าให้เกิน 30 บาท ต่อลิตร รวมถึงค่าไฟฟ้าให้ตรึงไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค. ต้องการให้ประชาชนมีต้นทุนการใช้ชีวิตให้ต่ำที่สุด ขณะที่ช่วงหนึ่งนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รว.พาณิชย์ รายงานสถานการณ์ราคาน้ำมันปาล์มที่สูงขึ้นขณะนี้ จนทำให้ในตลาดเกิดขาดแคลนน้ำมันปาล์มว่า หากจำเป็นจะต้องของบมาแก้ไขปัญหา



◀ เชือดกักตุน

เจ้าหน้าที่ตรวจห้องเย็นใน จ.นครปฐม พบซากสุกรเป็นจำนวนมาก หลังระดมกำลังตรวจจค้น 539 แห่งทั่วประเทศ เจอซากสุกรรวมกว่า 13 ล้านกก. สั่งอายัดไว้ตรวจสอบ หากไม่พบความผิดจะถอนอายัด และให้นำออกมาขายสู่ตลาดช่วงก่อนตรุษจีน เพื่อให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการหวังผลให้ราคาเนื้อสุกรปรับตัวลดลง.

กระทรวงพาณิชย์จำเป็นต้องมาขออนุมัติงบฯอีกครั้ง

● “ประภัตร” จ่อตัดหลังคนกักตุน

ขณะที่นายประภัตร โพธสุธน รมช.เกษตรฯ รายงานสถานการณ์การเลี้ยงหมูปัจจุบันว่า จากการตรวจสอบผู้เลี้ยงหมูรายย่อย รายกลาง และรายใหญ่ พบว่ามีจำนวนผู้เลี้ยงโดยรวมเพิ่มขึ้น ที่ลดลงเฉพาะรายย่อยเท่านั้น และปริมาณหมูหายไปเพียงแค่ 1 ล้านตัวคิดเป็น ๒% ไม่ได้หายไป ๕-๘ ล้านตัวตามที่มีการนำเสนอข่าว และตรวจสต็อกหมูในประเทศส่วนหนึ่งพบสต็อกอยู่ 14 ล้านกิโลกรัม ตั้งข้อสงสัยว่าทำไมไม่นำส่วนนี้ออกมาจำหน่ายให้หมดอยากให้นำออกมาจำหน่ายก่อนช่วงเทศกาลตรุษจีน เพื่อไม่ให้ราคาหมูแพง แต่หากไม่นำออกมาจำหน่ายต้องสั่งนำเข้าหมูจากต่างประเทศเฉพาะกิจเพื่อไม่ให้มีการกักตุน ขณะที่นายภักกล่าวไว้ว่า หากพบคนที่อยู่เบื้องหลังหรือมีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งหมดอยากให้เกิดปัญหาทั้งระบบและยั่งยืน เช่นเดียวกับเรื่องสินค้าเกษตรอื่นๆ

กรมชลประทานคุมเข้มบริหารจัดการน้ำสุพรรณบุรี

นายพิชัย วัชรพงษ์ไพบูลย์ นายประเชษฐ จินจจร ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา จ.สุพรรณบุรี กรมชลประทาน เปิดเผยว่า เนื่องด้วยกรมชลประทานได้คาดการณ์สถานการณ์น้ำต้นทุนฤดูแล้ง 2564/65 พร้อมกับกำหนดมาตรการวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเพื่อให้สอดคล้องกับน้ำต้นทุนโดยผู้ปลูกข้าววางแผนการเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2564/65 จำนวน 2.81 ล้านไร่ ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยาอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเช่นกัน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับอำเภอ กำแพงแสน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครชลประทาน ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำได้รับทราบและเข้าใจนโยบายการปลูกพืชฤดูแล้งที่ใช้น้ำต้นทุนน้อย พร้อมชี้แจงสภาพน้ำและแนวโน้มปริมาณน้ำทำในปีนี้อาจจะเอียง ซึ่งได้การตอบรับด้วยดี

ทั้งนี้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา มีพื้นที่รับผิดชอบ 300,000 ไร่ ได้รับน้ำต้นทุนจากแม่น้ำท่าจีนส่งเข้าคลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ซ้าย และ คลองส่งน้ำสายใหญ่ 1 ขวา และคลองสายย่อย ผู้พื้นที่เกษตรในเขต อ.ศรีประจันต์ อ.เมือง อ.บางปลาม้า และ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี โดยการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จะอิงกับระดับน้ำที่ประตูระบายน้ำ (ปตร.) โพธิ์พระยา ซึ่งได้รับการจัดสรรกับปริมาณวันละ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งเพียงพอจัดสรรให้กับน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การประปาสุพรรณบุรี และรักษาระบบนิเวศ ส่วนน้ำเพื่อการเกษตรได้บริหารจัดการร่วมกับปริมาณน้ำค้างทุ่งที่กักเก็บไว้เมื่อช่วงฤดูฝนที่แล้ว ขณะนี้ภาพรวมของสถานการณ์น้ำและการเพาะปลูกในพื้นที่อยู่ในสภาวะปกติ

“ขณะนี้เกษตรกรที่ทำงานที่ดอนเริ่มปลูกข้าวนาปรังแล้วประมาณ 30,000 ไร่ และคาดว่าเมื่อสิ้นสุดเดือนมกราคม 2565 บริเวณที่ลุ่มจะปลูกนาปรังอีกประมาณ 200,000 ไร่ อย่างไรก็ดีเพื่อช่วยลดการใช้น้ำในพื้นที่ เกษตรกรจึงใช้กักค้างทุ่งในการเตรียมแปลงปลูก อีกทั้งพื้นที่บริเวณปลายคลองสามารถใช้น้ำจากคลองสองพี่น้องซึ่งต่อเชื่อมถึงแม่น้ำแม่กลองได้อีกทาง นอกจากนี้เกษตรกรผู้ใช้น้ำยังร่วมกับเจ้าหน้าที่ชลประทาน และฝ่ายปกครอง จัดรอบเวรหมุนเวียนการใช้น้ำเพื่อใช้น้ำที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุด และสามารถกักน้ำไว้ได้ว่าจะส่งน้ำไปได้ทั่วถึงทุกแปลงในโครงการฯ อีกทั้งลดปัญหาแข่งน้ำได้อย่างดี” นายประเชษฐกล่าว

ส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งนั้น ได้แบ่งการดูแลออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การเกษตรที่ดอน บริเวณตำบลดอนมะสังข์ อ.เมืองสุพรรณบุรี ได้จัดสรรน้ำให้เพียงพอกับความต้องการของพืชและเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ช่วยเหลือ 2.การเกษตรที่ลุ่มจะรักษาระดับน้ำในคลองสองพี่น้องไว้ไม่ให้ต่ำกว่า +1.20 จากระดับน้ำทะเลปานกลาง(รทก.) เพื่อให้เพียงพอกับการเพาะปลูกและประปาในเขตของ อ.สองพี่น้อง พร้อมทั้งให้เกษตรกรปลูกข้าวทั้งที่ลุ่มและที่ดอนร่วมกันปฏิบัติตามข้อกำหนดรอบเวรการใช้น้ำในแต่ละคลองสายย่อยดังที่กล่าวข้างต้น และ 3.การประปา โดยมีจุดเฝ้าระวังที่ ปตร.โพธิ์พระยา เมื่อระดับน้ำต่ำกว่า +3.7 รทก. ได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมปฏิบัติการจำนวน 30 เครื่อง พร้อมแก้ไขสถานการณ์ตลอดช่วงฤดูแล้งปีนี้

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: อังคาร 25 มกราคม 2565

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14880

Col.Inch: 16.10

Ad Value: 14,490

ภาพขาว: ยกระดับ

หน้า: 8(กลาง)

PRValue (x3): 43,470

คลิป: ชาว-ดำ



ยกระดับ : นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ จับมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนโครงการประกันราคาสินค้าเกษตรโมเดลใหม่ ยกระดับสินค้าสู่ภาคอุตสาหกรรมเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร

มกอช.ตีวงเข้มที่ปรึกษาเกษตรกรฯ เตรียมพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้

นางสาวเสาวลักษณ์ คุภกมลเสนีย์ รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสำคัญต่อคุณภาพมาตรฐาน และความปลอดภัยของสินค้ามากขึ้น โดยเฉพาะในผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่จะต้องมีการมาตรฐานรองรับ เช่น มาตรฐาน GAP มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรเข้าสู่มาตรฐานจึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่การผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเกษตรกร ทั้งผู้นำกลุ่มเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ มกอช. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการพัฒนา ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรขึ้น โดยในช่วงเดือนมกราคม 2565 มีกิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกร ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจเกณฑ์กำหนดของมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice: GAP) และเกษตรอินทรีย์ (Organic agricultural)

รวมถึงมีทักษะในการใช้รายการตรวจประเมินแปลง (checklist) และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนมีความพร้อมในการขอการรับรองได้ โดยแบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรที่ 1 การฝึกอบรมที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร (มกษ.) และหลักสูตรที่ 2 การฝึกอบรมที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรละ 200 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร



กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

“การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าเกษตร โดยเฉพาะบุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ในฐานะของที่ปรึกษาเกษตรกร ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์กำหนดของมาตรฐาน GAP พืชอาหารและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ได้ ตลอดจนมีความพร้อมที่จะขอการรับรอง ตามมาตรฐานสินค้าเกษตรจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ นำไปสู่การพัฒนาในระบบการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศไทยให้มีคุณภาพและศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก” รองเลขาธิการ มกอช.กล่าว.

เกษตรวันนี้.....● **สำนักควบคุม** iewเวลาแดดจัด ระยะติดผลหนอนจะเจาะ
พืชและวัสดุการเกษตร ผกแจ้งว่า สภาพ เข้าไปกินภายในผล...สำหรับแนวทาง
อากาศในช่วงนี้อากาศเย็น ความ ป้องกัน/แก้ไข 1. หมั่นสำรวจตรวจ
ชั้นสูงในตอนเช้า และกลาง แปลง และเก็บยอดหรือผลที่
คืน กลางวันอากาศร้อน ถูกทำลายทิ้ง 2. ถ้าพบยอด
อบอ้าว เตือนผู้ปลูก เหี่ยว 3-5 เปอร์เซ็นต์ หรือ
มะเขือ ในระยะเก็บ ผลอ่อนถูกทำลาย 5-10
ผลผลิต รับมือหนอน เี่ยว 3-5 เปอร์เซ็นต์ ให้พ่นสารเบตา
เจาะผลมะเขือ ระยะ ไซฟลูทริน 2.5% อีซี อัตรา
เจริญเติบโต หนอนเจาะ 80 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ
ผลมะเขือทำความเสียหาย คลอแรนทรานิลิโพรล 5.17%
แกยอดมะเขือ โดยตัวหนอน อีซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20
เจาะเข้าไปกินภายในลำต้นสูง ลิตร.....●
จากยอดประมาณ 10 เซนติเมตร ทำให้ออด **นายกะหล่ำปลี**



สทนช.ผนีกกำลังทั่วประเทศสู้ภัยแล้ง

ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ สทนช.จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแจ้ง 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565 และสรุปความก้าวหน้าการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วงปี 2565 ตามที่ สทนช.เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 11 ม.ค. ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติและร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามข้อสั่งการของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่เน้นย้ำทุกหน่วยงานให้เร่งดำเนินการเชิงป้องกันก่อนที่ผลกระทบภัยแล้งจะเกิดขึ้นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 2,000 คน เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทยผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น

สำหรับ 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565 ประกอบด้วย 1.เร่งเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภท 2.จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ 3.ปฏิบัติการเติมน้ำให้กับแหล่งน้ำในพื้นที่เกษตรและพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำตามสภาพอากาศที่เหมาะสม 4.กำหนดการจัดสรรน้ำฤดูแล้ง 5.วางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง 6.เตรียมน้ำสำรองสำหรับพื้นที่ลุ่มต่ำ เพื่อสนับสนุนน้ำเตรียมแปลงเพาะปลูกในรอบที่ 1 (นาปี) 7.เฝ้าระวังคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายหลัก สายรอง 8.ติดตามและประเมินผลเพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามแผน และ 9.สร้างการรับรู้สถานการณ์และแผนบริหารจัดการน้ำ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการใช้น้ำอย่างประหยัดและเป็นไปตามแผนที่กำหนด ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุได้ทันที

นอกจากนี้ สทนช.ยังได้สรุปความก้าวหน้าการจัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 ที่หน่วยงานเสนอแผนงานโครงการผ่านระบบ Thai Water Plan ซึ่งประกอบด้วย 4 กิจกรรม คือ การซ่อมแซมอาคารชลศาสตร์ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค การปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ และการเพิ่มน้ำต้นทุนเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตาม 9 มาตรการรองรับสถานการณ์ขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564/2565 โดยเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างอาชีพ รายได้ และการจ้างแรงงานให้กับประชาชนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งนั้นว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดพิจารณาความพร้อม ความเหมาะสม และความสอดคล้องกับความต้องการในพื้นที่ก่อนเสนอมายัง สทนช.เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป.

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

เพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐาน



สก๊อปพิเศษ

๑ ทีมข่าวภูมิภาค

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดปัญหาทางการเกษตรหลายด้าน ทั้งด้านการผลิต การขนส่งและการตลาด ทำให้ต้นทุนการผลิตสูง รายได้ต่อครัวเรือนลดลง หนี้สินเพิ่มขึ้นและเกิดปัญหาการว่างงานจากการเลิกจ้างงานเกษตรกรกลับภูมิลำเนาเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการปลูกข้าวซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศ ทำให้ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะเร่งด่วน กรมการข้าวจึงมีแนวทางการยกระดับรายได้และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด โดยเพิ่มกำลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับต่อความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ดี ให้เกษตรกรภาคส่วนต่าง แต่ยังมีข้อจำกัดคือ เครื่องจักรเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน เทคโนโลยีล้าสมัย ต้องใช้แรงงานและกระแสไฟฟ้าจำนวนมาก ทำให้ต้นทุนการผลิตสูงไปด้วย กรมการข้าว

จึงเสนอโครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อรองรับเป้าหมายการผลิตที่จะเพิ่มขึ้นตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ได้อนุมัติผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 29/2563 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ตามที่เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ เห็นชอบให้กรม



การข้าวดำเนินการโครงการฯ ภายใต้ พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และให้กรมการข้าวดำเนินงานโครงการให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่กำหนด บรรลุตามวัตถุประสงค์ต่อไป

ว่าที่ ร.ท.อลงกต ถนอมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี

เป็นหน่วยงานหลักในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และกระจายเมล็ดพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร โดยการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถต่อยอด สร้างคน สร้างงาน และพัฒนาข้าวไทยให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวฤดูฝนปี 2564 จำนวน 3,900 ตัน แยกเป็นข้าว กข12 จำนวน 100 ตัน ข้าว

กข6 จำนวน 2,500 ต้น ข้าว กข15 จำนวน 500 ต้น และข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 800 ต้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

“ในทุกๆขั้นตอนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรที่อยู่ภายใต้การดูแลของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี จะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯติดตามลงพื้นที่ให้คำแนะนำ มอบองค์ความรู้เรื่องข้าว การผลิตให้มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กรมการข้าวกำหนด เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และแน่นอนว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรจำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพมาตรฐาน และการมีความรู้ความเข้าใจในการผลิตข้าวที่เหมาะสม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางของเกษตรกรชาวนาไทย ที่จะสามารถต่อรองราคากับท้องตลาดได้ รายได้เพิ่มขึ้น ชีวิตความเป็นอยู่ก็ดีขึ้นตามไปด้วย” ร.ท.อลงกต กล่าว